



# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่  
28 ตุลาคม 2563



## ประเด็นข่าว

### โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

#### มาตรการสร.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (mcot)

-ที่ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี รพ. ร่วมกับสนามบินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซักซ้อมแผนเตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยว นพ.วีระศักดิ์ หล่อทองคำ ผอ.รพ.เกาะสมุย กล่าวว่า มีการเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่จะบินตรงมาลงยังเกาะสมุย โดยเตรียม รพ. และโรงแรม อยู่ในเครือข่าย Alternative Local State Quarantine (ALSQ) จำนวน 8 แห่งพร้อมเตรียมเจ้าหน้าที่สำหรับดูแลนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เป็นการเฉพาะ โดยไม่มีการปะปนกับนักท่องเที่ยวอื่นหรือประชาชน ขอให้มั่นใจว่าขณะนี้เกาะสมุยมีความปลอดภัย ไม่มีเชื้อโควิด 19 อยู่ในชุมชน สามารถมาท่องเที่ยวได้ตามปกติ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์)

-นายอำเภอไชยปราการ จ.เชียงใหม่ พร้อม จนท.รพ.สต. สุ่มตรวจสถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าว 8 แห่ง ไม่พบบุคคลต่างด้าวที่เสี่ยงต่อการติดโรคโควิด 19 แต่อย่างใด

#### มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, มติชน, ข่าวสด, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแอฟซิฟิก, js.100, mcot, thailandplus, mthai, newtv, acnews, nationtv, innnews, nationweekend, springnews, tnthailand, thansettakij, sanook, kapook, thebankokinsight, workpointtoday)

-ศบค. รายงานสถานการณ์โควิด 19 ในประเทศไทย พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3 ราย เป็นคนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ ได้แก่ กาดาร์ สหรัฐอเมริกา และ ซูดาน เข้าพักในสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ ทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 3,746 ราย ผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่ม 8 ราย มีผู้ป่วยกลับบ้านแล้ว 3,551 ราย ยังรักษาในรพ. 136 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมผู้เสียชีวิตสะสม 59 ราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ)

-ที่ จ.ภูเก็ต นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนเผชิญเหตุในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผวจ.ภูเก็ต กล่าวต้อนรับ มีผู้แทนจากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 77 จังหวัด รวมถึงหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวฯ ทั้งในระดับส่วนกลางและต่างจังหวัด รวม 120 คนเข้าร่วมอบรมฯ โดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงกลาโหม ซึ่งการจัดทำแผนเผชิญเหตุในครั้งนี้ จะเป็นแนวปฏิบัติให้กับบุคลากรและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนชาวไทยต่อไป

## ประเด็นผลกระทบ

### 1.ความคืบหน้าหญิงฝรั่งเศสติดเชื้อที่เกาะสมุย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า, เดลินิวส์, บางกอกโพสต์, ผจก.รายวัน, กรุงเทพธุรกิจ, สยามกีฬา, ข่าวสด) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์, บ้านเมือง, ผจก.รายวัน, คมชัดลึก, ศูนย์ข่าวแอฟซิฟิก, ไทยโพสต์, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ สำนักข่าวไทย, ข่าวหุ้น, สำนักข่าวอินโฟเควสท์ thestandard, thebankokinsight, thailandplus, bangkokbiznews, kapook, 77kaoded)

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงข่าวความคืบหน้ากรณีหญิงชาวฝรั่งเศสติดเชื้อโควิด 19 ผู้ป่วยโรคติดเชื้อที่เกาะสมุย ขณะนี้ผู้ป่วยยังรักษาอยู่ใน รพ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี สอบสวนโรคมียุติแล้ว 126 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 80 ราย ส่วนใหญ่ให้ผลเป็นลบ และเสี่ยงปานกลางถึงเสี่ยงสูง 46 ราย พบว่าสามีและลูกชายไม่พบการติดเชื้อ ขณะที่พนักงานโรงแรมสถานที่กักกัน 23 คน รอผลตรวจหาเชื้อ 6 คน ส่วนอีก 17 คน ได้นำเชื้อไปตรวจแล้ว

-อย่างไรก็ตาม ใน ASQ ที่ จ.สมุทรปราการ ที่เดียวกับหญิงชาวฝรั่งเศสติดเชื้อ มีผลการตรวจหาเชื้อเป็นบวก 2 ราย โดยเป็นผู้ที่เข้ากักตัวในช่วงเวลาเดียวกับหญิงชาวฝรั่งเศส โดยเป็นชายต่างชาติชาวเอเชีย 1 ราย และชาวยุโรป อีก 1 ราย รายแรก เป็นชายชาวเอเชีย เริ่มป่วยตั้งแต่ 16 ต.ค. และตรวจพบเชื้อ 19 ต.ค. อีกคน เป็นชายชาวยุโรป ตรวจพบเชื้อ 15 ต.ค. โดยขณะนี้ผู้ป่วยทั้ง 3 คน รักษาอยู่ในรพ. อยู่ระหว่างรอผลการตรวจรหัสพันธุกรรม เชื้อของทั้ง 3 คน เพื่อหาความเชื่อมโยง รวมทั้งรอผลพันธุกรรมเชื้อที่พบในพิตเนสด้วย ทีมงานสอบสวนโรคได้ติดตามผู้สัมผัส โดยในโรงแรมมีการตรวจหาเชื้อจากโพรงจมูกและตรวจเลือดพนักงาน ไม่พบเชื้อทั้งหมด มีเพียง 1 คนป่วยเป็นไข้หวัดเท่านั้น ยืนยันได้ว่า ในหมู่พนักงานไม่มีใครติดเชื้อ ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทำความสะอาดจุดที่มีความเสี่ยงแล้ว จากการสอบถามหญิงชาวฝรั่งเศส ให้การว่าไม่ได้ไปใช้บริการในห้องพักพิตเนส ซึ่งตรงกับภาพที่ตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดของโรงแรม สำหรับหญิงชาวฝรั่งเศสอายุ 57 ปี มีโอกาสแพร่เชื้อสู่คนอื่นต่ำมาก ส่วนสาเหตุการติดเชื้ออยู่ใน ASQ เป็นหลัก ซึ่งเริ่มป่วยหลังจากออกจากสถานที่กักกันไปแล้ว 2 วัน จึงเป็นไปได้ที่จะมีโอกาสรับเชื้อจากผู้อื่นในสถานที่กักกันแห่งนี้ ซึ่งผลตรวจเลือด พบว่า เป็นการติดเชื้อใหม่ กรณีหญิงชาวฝรั่งเศสสถานการณ์อยู่ในระดับควบคุมได้ คาดว่าจะเป็นลักษณะของ Spike คือเจอผู้ติดเชื้อ 1-2 คน และควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่กระจายได้ ผู้ใกล้ชิดอย่างสามีและลูกชายไม่พบการติดเชื้อ ประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือในการสวมหน้ากากเพิ่มขึ้นเป็น 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ ซึ่งพิจารณาตามหลักการประเมิน Outbreak Impact Risk คือ ตัวผู้ป่วย เชื้อโรค สิ่งแวดล้อม มาตรการควบคุมโรคในพื้นที่ และมาตรการที่ประชาชน

## ประเด็นข่าว

ร่วมมือ ขณะนี้มีการพิจารณาในส่วนของ พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 โดยจะทำเป็นนโยบายระดับชาติที่เรียกว่า National quarantine policy เพื่อออก เป็นหลักเกณฑ์การกักตัวที่ต้อมีการควบคุมโรคอย่างไร และต้องให้สมดุลกันระหว่างการควบคุมโรค กับเรื่องสิทธิมนุษยชน ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ

-นพ.โสภณ กล่าวว่า สำหรับหญิงชาวฝรั่งเศส คาดว่าผู้ติดเชื้อมีโอกาสแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นไม่มาก เพราะสามีและลูกเองก็ไม่ติดเชื้อ กรณีนี้จึงเป็นการติดเชื้อเพียงรายเดียว ไม่มีการแพร่เชื้อต่อใน ASQ เนื่องจากเวลาของการเริ่มป่วย เกิดขึ้นหลังจากออกไปแล้วประมาณ 2 วัน ย้อนหลังกลับไปประมาณวันที่ 11-15 9”8” มีโอกาสสูงที่จะติดเชื้อในช่วงเวลานี้ ตรวจเลือดไม่พบภูมิคุ้มกัน ดังนั้นจึงเป็นการติดเชื้อใหม่ กิจกรรมส่วนใหญ่อยู่ในห้อง จะมีการออกมาช่วงที่ต้องทำการตรวจ RT-PCR จึงอาจเกิดการติดเชื้อในเวลานั้น ดังนั้นการถอดรหัสพันธุกรรมของเชื้อไวรัสในผู้ติดเชื้อทั้ง 3 ราย ที่พบในเวลาใกล้เคียงกัน เชื้อที่พบในอุปกรณ์ออกกำลังกายที่พบในสถานกักกันฯ แห่งนี้ จะช่วยให้ที่พบข้อมูลเพิ่มเติมว่า ตรงกับคนไหนใน 3 คน ซึ่งขณะนี้กำลังรอผลตรวจและจะรายงานให้ทราบต่อไป

-ด้านนพ.ธนรักษ์ กล่าวว่า แม้พบผู้ติดเชื้ออีก 2 คน ใน ASQ แต่ยังไม่สามารถสรุปได้ว่า ทั้ง 3 คน มีความเชื่อมโยงกัน แต่สรุปว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อในทีเดียวกัน 3 คน อาจจะมองว่าเชื่อมโยงกันระดับหนึ่งว่า มีการปนเปื้อนเชื้อในสภาพแวดล้อม คือ ผู้ที่ป่วยออกมาแพร่เชื้อในสถานที่ส่วนรวมของสถานกักกัน หมายความว่า สถานกักกันนี้อาจไม่ได้มาตรฐานตามที่กรมควบคุมโรคกำหนด ซึ่งจะต้องปรับแก้ โดยจะต้องปรับแก้ทั้งระบบ ทีมงานสอบสวนโรค กำลังจะสรุปว่า มีจุดอ่อนอะไรบางอย่างที่ต้องแก้ไขทั้งในสถานที่กักตัวแห่งนี้และสถานที่กักตัวทางเลือกแห่งอื่น ๆ ให้ได้มาตรฐานต่อไป ขณะนี้ได้ประสานกรมสนับสนุนบริการสุขภาพคุมเข้มมาตรฐานสถานที่กักตัวทางเลือก ให้ผู้กักตัวออกมาพบปะกันให้น้อยที่สุด โดยหากเป็นผู้ที่เดินทางมาจากประเทศเสี่ยงต้องห้ามออกจากห้องเลย ยืนยันว่า ยังไม่มีความจำเป็นที่ต้องปิดพิตเนสแห่งอื่นของประเทศ เนื่องจากเราไม่ตรวจพบผู้ป่วยในประเทศมาระยะหนึ่งแล้ว ส่วนมาตรการที่จะต้องดำเนินการกับสถานการณ์ดังกล่าว สสจ.ปทุมธานี ได้สั่งการ 1.ให้สถานที่ดังกล่าวไม่รับคนเข้าเฝ้ากักกันตัวเพิ่ม 2. ให้ผู้ที่ยังคงเหลือค้างในการเฝ้ากักกันตัวเมื่อครบกำหนดระยะเวลา 14 วันแล้วให้กับการตัวต่อในที่พักเป็นเวลา 7 วันโดยที่ไม่สามารถเคลื่อนไปไหน หลังจากนั้นให้มารับการตรวจหาเชื้ออีกครั้ง และ3.ให้สถานที่กักกันดังกล่าวควรถูกเปลี่ยนระบบให้เรียบร้อยเสียก่อนจึงจะได้รับการพิจารณาใหม่อีกครั้ง

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ข่าวสด)

-แพทย์ รพ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เผย อาการล่าสุดของหญิงชาวฝรั่งเศสที่เข้ารับรักษาวันที่หก มีไอเล็กน้อย อาการไม่น่าเป็นห่วง หลังได้รับการรักษาจนครบ 10 วัน และผลตรวจไม่พบเชื้อโควิด19 จะอนุญาตให้กลับบ้านได้ ส่วนผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูง 30 ราย เข้ามาตรวจจนครบแล้ว และผลตรวจเป็นลบไม่มีเชื้อโควิด 19 ทั้งหมดเข้าสู่ขั้นตอนกักตัวที่โรงแรมจนครบ 14 วัน และผลตรวจไม่พบเชื้อโควิด 19 จะอนุญาตให้กลับบ้านได้เช่นกัน และผู้ที่สัมผัสมีความเสี่ยงต่ำ 80 ราย เฝ้าระวังควบคุมตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์(mcot)

-เฟซบุ๊ก ศบค.ชี้แจงว่า กรณีมีสื่อต่างๆ เผยแพร่ข่าวว่า "พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มอีก 2 รายสถานที่เดียวกับหญิงฝรั่งเศส" สธ. ยืนยันข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริง โดยข้อเท็จจริงคือ "ผู้ติดเชื้อ 2 ราย เป็นผู้ที่เข้ารับการกักตัวใน Alternative State Quarantine ในช่วงเวลาเดียวกับชาวฝรั่งเศส ซึ่งทั้ง 2 ราย ได้รับการตรวจหาเชื้อตามระบบปกติพบผลเป็นบวก อยู่ระหว่างการสอบสวนโรคเพิ่มเติม

## 2. สถานการณ์การระบาดในอำเภอแม่สอด

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้สามารถควบคุมในพื้นที่อ.แม่สอด จ.ตาก ได้แล้ว โดยตรวจเชิงรุก 8,500 ราย ไม่เจอผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม เฝ้าระวังผู้เดินทางคนไทยขับรถเข้ามายังเมียนมาและพนักงานขับรถส่งของเมียนมาเข้ามายังไทยไม่มีการติดเชื้อเพิ่มเติมเช่นกัน ขยายพื้นที่ตรวจออกไปอีก 4 อำเภอ ได้แก่ พบพระ อุ้มผาง แม่ระมาด และท่าสองยาง จำนวน 1,400 กว่ารายก็ไม่พบติดเชื้อ ต่อไปเฝ้าระวังเชิงรุกใน กลุ่มเปราะบางในชุมชน เช่น โรงงาน เป็นต้น และในรพ.ได้แก่ ผู้ป่วยโรคปอดบวม และผู้ป่วยคลินิกโรคทางเดินหายใจคาดว่าไม่เกินสัปดาห์จะเข้าสู่สถานการณ์ปกติถือว่าสิ้นสุดการระบาดในพื้นที่

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(เดลินิวส์, แนวหน้า)

-จ.ตาก เป็นวันแรก ที่ อ.แม่สอด คลายล็อกดาวน์ โรงเรียนเปิดการเรียนการสอนตามปกติ ร้านอาหาร ผับบาร์ เปิดให้บริการได้ ชุมชนวัดหลวง บริเวณโชนบ้านทุ่งทอง และมัสยิดมะดินะฮ์ ซึ่งเป็นจุดที่ตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 เป็นชาวเมียนมา 5 ราย ก็เปิดให้เดินทางเข้า-ออกได้ตามปกติแล้ว โดยประชาชนในพื้นที่ต่างสวมหน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด แต่ยังมีประชาชนบางกลุ่ม โดยเฉพาะชาวเมียนมา ยังไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการสวมหน้ากากอนามัย ส่วนด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 รถขนส่งสินค้าข้ามประเทศ ต่อคิวขนส่งสินค้าแน่นขนัด กระตุ้นเศรษฐกิจพื้นที่

## 3.มลพิษทางอากาศทำให้ผู้เสียชีวิตโควิดเพิ่ม

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (มติชน)

-หนังสือพิมพ์คุณภาพเพื่อคุณภาพของประเทศวารสารการวิจัยเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดผลการวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ล่าสุด ผู้เชี่ยวชาญจากเยอรมนีและไซปรัสสรุปว่า ผลกระทบจากมลพิษทางอากาศมีส่วนให้จำนวนผู้เสียชีวิตจากโควิด 19 ทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้น ในบางพื้นที่ อาทิ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นหนึ่งในที่มีมลพิษทางอากาศที่เป็นอันตรายมากที่สุด ผู้ทำวิจัยพบว่ากว่า 27% ของผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 มีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพอันเนื่องมาจากสภาพอากาศแย่ ขณะที่ในยุโรปสัดส่วนการเสียชีวิตดังกล่าวจะอยู่ที่ 19% ตามด้วย 17% ในอเมริกาเหนือ ผู้ทำวิจัยระบุว่า เมื่อการเผชิญกับมลพิษทางอากาศอย่างยาวนานผสมผสานเข้ากับการติดเชื้อโควิด 19 ก็จะทำให้เกิดผลกระทบซึ่งเป็นอันตรายมากขึ้นต่อสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อหัวใจและหลอดเลือด

## 4.ข่าวปลอม

## ประเด็นข่าว

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ ผจก.ออนไลน์

-ตามที่ได้มีข่าวปรากฏในสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ในประเด็นเรื่อง รพ.พุทธชินราช จ.พิษณุโลก พบผู้ป่วยโควิด 19 จำนวน 2 คน ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากรพ.พุทธชินราช พบว่า เป็นข้อมูลเท็จ เป็นการนำข้อความเก่าที่ส่งต่อกันในช่วงเดือน มี.ค. – เม.ย. 2563 มาส่งต่ออีกครั้ง

### สถานการณ์ในต่างประเทศ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ข่าวสด, ผจก., จส.100, แนวหน้า, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, infoquest, xinhuathai, js100)

-**กัมพูชา** กักตัวหญิงชาวฝรั่งเศสอายุ 23 ปี เดินทางจากฝรั่งเศส และแวะต่อเครื่องที่สิงคโปร์ ก่อนที่จะถึงกรุงพนมเปญ พบว่ามีผลตรวจหาเชื้อโควิด 19 เป็นบวก

-**อินโดนีเซีย** ชาวอินโดนีเซียส่วนใหญ่เห็นพ้องที่จะรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19

-**มาเลเซีย** พบผู้ป่วยอีก 1,240 คน แยกกักตัวตรวจ 10,000 นาย หลังจากพบติดเชื้อไวรัสแล้วกว่า 200 นาย

-**เมียนมา** ผู้ติดเชื้อในเมืองย่างกุ้งเริ่มลดลง มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,426 คน เพิ่มสถิติผู้ป่วยสะสม 46,200 คน มีผู้เสียชีวิตอีก 27 ราย รวมผู้เสียชีวิตสะสม 1,122 ราย ประกาศยกเลิกคำสั่งห้ามการรวมตัวของคนหมู่มาก เตรียมพร้อมสำหรับการเลือกตั้งทั่วไป

-**เบลเยียม** ให้แพทย์ที่ติดเชื้อโควิด 19 แต่ไม่มีอาการป่วยทำงานต่อไปหลังมีผู้ป่วยใหม่เพิ่มขึ้น เพื่อให้มีบุคลากรทางการแพทย์เพียงพอที่จะดูแลคนไข้

-**ญี่ปุ่น** ออกกฎหมายสำหรับบง 6.714 แสนล้านเยน เพื่อซื้อวัคซีนโควิดฉีดให้ประชาชนทุกคน

-**ฮ่องกง** ไม่พบผู้ติดเชื้อในท้องถิ่นมาหลายวัน จะเริ่มผ่อนคลายมาตรการ อนุญาตให้ประชาชนเข้าไปเที่ยวยังชายหาดได้ กำชับให้เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย และห้ามรวมกลุ่มจำนวนมาก

-**อินเดีย** มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 36,470 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 7.94 ล้านราย และเสียชีวิตเพิ่ม 488 ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 119,502 ราย

-**อิตาลี** ชาวบ้านหลายร้อยเดินขบวนประท้วงตามเมืองต่างๆทั่วประเทศ ทั้งกรุงโรม นครมิลาน เมืองเนเปิล ซาเลร์โน พาเลอร์โม และตูริน หลังรัฐบาลประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์รอบใหม่ ปิดผับบาร์ร้านอาหารในเวลา 18.00 น. พร้อมสั่งระงับให้บริการสถานที่สาธารณะ

-**รัสเซีย** ผู้ติดเชื้อใหม่ 16,550 คน จำนวนผู้ป่วยรวม 1,547,774 คน หายป่วยแล้ว 1,158,940 คน และเสียชีวิต 26,589 คน ขอความร่วมมือร้านอาหาร ผับและบาร์ ปิดบริการ 23.00-06.00 น. และยกระดับมาตรการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า โดยมอบหมายรัฐบาลท้องถิ่นประกาศคำสั่งเป็นทางการ ให้มีผลกับสถานที่สาธารณะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ปิดหรือโล่งแจ้ง ตลอดจนเมื่อใช้งานระบบขนส่งสาธารณะ

-**สหรัฐอเมริกา** มหาวิทยาลัยจอห์นส์ ฮอปกินส์ รายงานว่า อัตราผู้เสียชีวิตในสหรัฐฯ อยู่ที่ 721-794 คนต่อวัน อัตราการติดเชื้อรายวันเพิ่มมากขึ้นใน 47 รัฐ และอัตราการเสียชีวิตรายวันเพิ่มมากขึ้นใน 34 รัฐ จากทั้งหมด 50 รัฐ

-**นายโดนัลด์ ทรัมป์** ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ประกาศว่า รัฐบาลจะไม่ควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส จะดูแลเรื่องการบรรเทาทุกข์ การครอบครองวัคซีนและยาต้านไวรัส ต่อมานายเทรอส อดานอม เกเบรเยซุส ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก ให้ความเห็นถึงกรณีนี้ว่า ถือเป็นมุมมองที่อันตราย การควบคุมไวรัสและการบรรเทาทุกข์ทำไปพร้อมๆกันได้ เข้าใจว่าสถานการณ์ยากลำบากและหลายประเทศเริ่มเหนื่อยล้ากันแล้ว แต่จะยอมแพ้ไวรัสไม่ได้

-**WHO** โฆษกองค์การอนามัยโลกเผย จำนวนผู้เสียชีวิตจากในยุโรป เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนกว่า 40% ขณะที่พ.กำลังมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ขณะที่ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นราว 30% โดยเพิ่มขึ้นมากที่สุดที่ ฝรั่งเศส, สเปน, สหราชอาณาจักร, เนเธอร์แลนด์ และรัสเซีย

-**สถานการณ์โควิด 19** ทั่วโลก เว็บไซต์ worldometers ระบุว่า ยอดผู้ติดเชื้อทั่วโลกอยู่ที่ 43,873,412 คนแล้ว ผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 1,166,039 คน และผู้ป่วยที่รักษาหายแล้ว 32,236,654 คน สหรัฐอเมริกา ยังเป็นชาติที่มีการติดเชื้อมากที่สุดในโลก 8,962,783 คน ตามด้วยอินเดีย 7,946,429 คน, บราซิล 5,411,550 คน, รัสเซีย 1,547,774 คน, ฝรั่งเศส 1,165,278 คน, สเปน 1,156,498 คน, อาร์เจนตินา 1,102,301 คน และโคลอมเบีย 1,025,052 คน

### อันตรายประทัด พลุ ดอกไม้เพลิง

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (chiangmainews, สยามรัฐ, mcot, thailandplus)

-นพ.สุรธรรมชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รักษาการแทนอธิบดีกรมอนามัย เตือนระมัดระวังการบาดเจ็บจากการเล่นประทัด พลุ ดอกไม้เพลิงในช่วงวันลอยกระทง โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและวัยรุ่น ซึ่งผู้ปกครองควรดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด เพราะอาจได้รับอันตรายจากสารเคมีหลายชนิด ถึงขั้นสูญเสียอวัยวะและก่อให้เกิดอวัยวะตามมา ความร้อนของประทัดสามารถทำให้ผิวหนังไหม้ได้ หากสัมผัสหรือสูดดมสารเคมีที่อยู่ในรูปของเหลว ผง ไอรระเหย และควันพิษ จะทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง หู ตา จมูก ระบบทางเดินหายใจ โดยเฉพาะสารแบเรียมไนเตรด มีพิษทำลายตับ ม้าม และยังทำให้เกิดอัมพาตที่แขน ขา และบางรายเสียชีวิตได้ และเสียงประทัดที่สูงกว่า 130 เดซิเบล เอ ทำให้เกิดหูตึงชั่วคราว หากได้ยินติดต่อกันเวลานานอาจหูตึงถาวรได้

### ข่าวปลอมยามาคูมกำเนิดบดใส่แชมพูรักษาผมร่วง

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (JS100, thailandplus, มติชนออนไลน์, ไทยโพสต์, thaipbs)

-นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์และโฆษกกรมการแพทย์ เผยกรณีมีข่าวเผยแพร่ใน social ว่า ถ้าอยากเร่งให้ผมยาวหรือแก้ผมร่วงให้นำยามาคูมกำเนิดมาบดใส่แชมพูแล้วนำมาสระผมหรือทาหนังศีรษะ นั้น ยังไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ว่าใช้ได้ผล สำหรับผู้ที่มีปัญหาผมร่วง ผมบางแนะนำให้ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อได้รับการรักษา

### ผลตรวจฮีโมโกลินที่ในลูกอมและหมากฝรั่ง

## ประเด็นข่าว

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (thaipbs, sanook, thaiquote, เนชั่นทีวี, New18, ฐานเศรษฐกิจ, กรุงเทพธุรกิจ)

- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ราชาราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผย ได้รวบรวมผลการตรวจวิเคราะห์สีอินทรีย์สังเคราะห์ในลูกอม (ชนิดแข็งและนุ่ม) และหมากฝรั่ง โดยเป็นตัวอย่ง อย. สสจ. และผู้ประกอบการส่งตรวจระหว่างปี 60-62 จำนวน 387 ตัวอย่าง พบว่า ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ร้อยละ 9.8 เนื่องจากพบสีที่ไม่อนุญาตให้ใช้ แนะนำผู้บริโภค ก่อนซื้อควรตรวจสอบผลิตภัณฑ์ว่า อยู่ในภาชนะปิดสนิท ไม่มีร่องรอยถูกเจาะหรือฉีกขาด มีฉลากแจ้งส่วนประกอบ เลขสารบบอาหาร และไม่ควรรซื้อลูกอมหรือหมากฝรั่งที่มีสีฉูดฉาด เพราะอาจใช้สีที่ไม่ใช่สีผสมอาหารหรือสีที่มีส่วนผสมปนเปื้อนโลหะหนักเคลือบผิวเพื่อให้ดูน่ารับประทาน ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ

### **ข้อระวังใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส**

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (chiangmainews, Thailandplus)

- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย ราชาราชการแทนอธิบดีกรมอนามัย ระบุ การใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส ที่ไม่ได้มาตรฐานมีความเสี่ยง หากเกิดการรั่วซึมของแก๊ส และสูดดมโดยไม่รู้ตัวเป็นเวลานาน จะทำให้มีอาการวิงเวียนศีรษะ มึนงง หน้ามืด หายใจลำบาก คลื่นไส้ อาเจียน ซึม หมดสติ และเสียชีวิตได้ กลุ่มเสี่ยงมากที่สุด คือ ผู้ที่มีโรคประจำตัว หากได้รับแก๊สพิษมีโอกาสเสียชีวิตสูง ผู้ประกอบการสถานที่พัก ควรระมัดระวังในการติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส ต้องเลือกเครื่องทำน้ำอุ่นที่ได้มาตรฐาน ติดตั้งในห้องน้ำที่มีการระบายอากาศไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของพื้นที่ห้อง หรือมีพัดลมระบายอากาศ ควรติดตั้งไว้นอกห้องน้ำ ถึงแก๊สต้องตั้งบนพื้นราบและมีอากาศถ่ายเท ติดป้ายเตือนอันตรายและวิธีการใช้ให้ชัดเจน ติดตั้งสวิตช์พัดลมให้พ่วงกับสวิตช์เพื่อป้องกันการลืมเปิดพัดลมดูดอากาศ หากพัดลมดูดอากาศไม่ทำงานควรหลีกเลี่ยงการใช้งาน และควรมีคนอยู่ด้วยในบริเวณใกล้ๆ เพื่อให้การช่วยเหลือได้ทันที เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว และผู้ที่มีร่างกายอ่อนแอ ควรมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิดขณะอาบน้ำ หากมีอาการวิงเวียนศีรษะ หน้ามืด และหายใจลำบาก ควรรีบออกจากห้องน้ำ หรือหากได้กลิ่นแก๊สผิดปกติ ควรรีบเปิดประตู ปิดเครื่องทำน้ำอุ่น ออกจากห้องน้ำและแจ้งผู้ดูแลทันที หากพบผู้ป่วยที่หมดสติในห้องน้ำ ควรรีบให้การช่วยเหลือโดยนำผู้ป่วยไปยังพื้นที่โล่งที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก และโทรสายด่วน 1669

### **นทท.หมดสติหลังใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส**

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (เดลินิวส์,ไทยรัฐ)

- พ.ต.อ.ธีระพงษ์ ผลนาค ผกก.สภ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ พร้อมด้วยสคร. 2 พิษณุโลก เจ้าหน้าที่สสจ.เพชรบูรณ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อ.หล่มเก่า เข้าตรวจสอบรีสอร์ทบนภูทับเบิกจำนวน 2 แห่ง หลังจากที่มีเหตุการณ์พบคนสลบภายในห้องน้ำ 3 ราย หลังเข้าไปเปิดเครื่องทำน้ำอุ่นที่ใช้แก๊สแล้วไม่ได้เปิดพัดลมดูดอากาศ ตรวจสอบพบว่า ห้องน้ำแคบ นักท่องเที่ยวเปิดใช้น้ำอุ่นพบก๊าซโพเพนมีปริมาณมาก ออกซิเจนในห้องน้ำไม่เพียงพอ ทำให้หมดสติ แนะนำให้เจ้าของรีสอร์ทติดตั้งพัดลมดูดอากาศ และจัดหาออกซิเจนสำรองไว้ในห้องน้ำ หากเกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันอีก จะสามารถช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้ทันที และนอกจากนี้ยังจะได้มีการประชุมหารือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติต่อไป

### **พายุโมลาเบ**

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (ไทยรัฐออนไลน์, tnthailand, ผจก.ออนไลน์, ข่าวสด, คมชัดลึก, สปริงนิวส์, มติชนออนไลน์, sanook, ฐานเศรษฐกิจ, แนวหน้า, Innews, thaipbs )

- กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศระบู่ว่า พายุไต้ฝุ่น โมลาเบ (พายุระดับ 5) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางในวันนี้ หลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อน (พายุระดับ 3) ก่อนเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย ทำให้ออนบนมีฝนเป็นบริเวณกว้างและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งกับมีลมแรง โดยเฉพาะทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ในขณะที่ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคใต้ตอนกลาง ประกอบกับลมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรง ส่งผลทำให้ภาคใต้ มีฝนตกหนักบางแห่งกับมีลมแรง พื้นที่เสี่ยงอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตร อ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง

### **สิทธิบัตรทอง**

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (thebangkokinsight, ไทยรัฐ, newtv, ประชาไท, acnews.net, แนวหน้า, ไทยโพสต์, 77kaoded, สำนักข่าวอิศรา, มติชน, เดลินิวส์, thaipbs, thaiquote, คมชัดลึก)

- นพ.เจด็จ ธรรมธัชอารี รองเลขาธิการ สปสช. พร้อม นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัด สธ. นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ และ นพ.ชวินทร์ ศิรินาค รองปลัด กทม. ร่วมแถลงข่าวสร้างความเข้าใจนโยบาย 4 ด้าน ภายใต้นโยบายยกระดับการให้บริการสิทธิบัตรทอง ของ รพ.อนุทิน เพื่อแก้ปัญหาความแออัด ภาระงานของผู้ให้บริการ และบัตรทองถูกมองว่าเป็นระบบอนาถา โดย 1) ผู้ใช้สิทธิบัตรทองในเขต กทม. สามารถเข้ารับบริการในคลินิกชุมชนอบอุ่นที่มีชื่อขึ้นทะเบียนหรือคลินิกใกล้บ้านอื่นที่เป็นเครือข่ายได้ก็ได้อยู่ในเขตของตนเอง รวมทั้งศูนย์บริการสาธารณสุขสุขกรุงเทพฯ ทั้ง 69 แห่ง รพ.สังกัด กทม. 11 แห่ง และ วชิรพยาบาล นำร่อง 1 พ.ย.เป็นต้นไป 2) ผู้ป่วยไม่ต้องใช้ใบส่งตัว โดยนำร่องวันที่ 1 พ.ย. ที่เขตสุขภาพ 9 ใน 4 จังหวัด นครชัยบุรินทร์ ซึ่งมีประชากร 7.5 ล้านคน 3) การรักษาโรคมะเร็ง สปสช.ร่วมกับกรมการแพทย์ เชื่อมโยงข้อมูลให้บริการรวดเร็วขึ้น เริ่ม 1 ม.ค. 64 และ 4) การย้ายหน่วยบริการจะให้ผลทันทีโดยไม่ต้องรอ 15 วัน เริ่ม 1 ม.ค.64

### **โรคต้องห้ามในการทำใบขับขี่**

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. เดลินิวส์

- นายยงยุทธ นาคแดง รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวถึงประกาศกฎกระทรวงคมนาคมเรื่องการขอและการออกใบอนุญาตขับรถ และการต่อ



## ประเด็นข่าว

อายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ. 2563 ซึ่งจะมีผลใช้บังคับภายในประมาณวันที่ 2 ก.พ. 64 ว่า ในการออกใบรับรองแพทย์ประกอบการขอรับใบอนุญาตขับรถ ซึ่งเดิม ขบ. กำหนด 5 โรคต้องห้าม แต่จะมีการพิจารณาเพิ่มโรคต้องห้าม อาทิ โรคลมชัก โรคเบาหวาน โรคความดัน โรคอารมณ์สองขั้ว ออทิสติก หรือตัวเตี้ยผิดปกติ 90 ซม. ซึ่งแพทย์ที่ออกใบรับรองแพทย์ต้องเป็นผู้ประเมินสภาพทางด้านร่างกายของผู้ขอ คาดว่าจะได้ข้อสรุปเร็ว ๆ นี้ ให้ทันภายใน 120 วัน

### โรคไข้หวัดใหญ่ในฤดูหนาว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (สยามรัฐ)

-นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ขณะนี้หลายพื้นที่อุณหภูมิเริ่มลดลง เป็นปัจจัยเสี่ยงติดเชื้อโรคไข้หวัดใหญ่ และโควิด 19 ซึ่งทั้งสองโรคมีอาการคล้ายคลึงกัน ซึ่งหากอยู่แต่ในบ้าน มีพฤติกรรมป้องกันตนเอง สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ โอกาสที่จะติดโรคน้อยมาก แต่หากอยู่ในพื้นที่เสี่ยง เช่น สถานที่กักกัน หรือสถานที่เคยติดโรคมามาก่อน ใกล้ชิดกับคนต่างประเทศในภาวะกักกัน หากป่วยควรไปพบแพทย์

พญ.เปี่ยมลาภ แสงสายัณห์ หัวหน้ากลุ่มงานอายุรศาสตร์ปอด สถาบันโรคทรวงอก กล่าวว่า ไข้หวัดใหญ่แม้จะมีอาการคล้ายโควิด-19 แต่มีอาการแตกต่างจากกันที่เด่นชัดคือ สูญเสียการรับรสและกลิ่น ส่วนอาการจามไม่ได้กลิ่นจากภูมิแพ้ที่เกิดจากอากาศเย็นและฝุ่น PM 2.5 จะมีอาการเด่นคือ คัดจมูกและมีน้ำมูก หากสงสัยให้ไปพบแพทย์

## สำนักงานนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



0 2590 1311-2



0 2591 8612-3



<http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel

